
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓                                               
วันเสาร์ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, ๑๐๐๐ 

ณ ห้อง B ๒๑๔ ช้ัน ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ                                                                       
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 

“ ริเริ่ม  รวดเร็ว  รอบคอบ ”  
 

คณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมฯ 
 ๑. พลเอก สุรชาติ    จิตต์แจ้ง   นายกสมาคมฯ 
 ๒. นายธำรงค์    ทรงบัณฑิตย   อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๒ 
 ๓. นายศรีชาย    เอี่ยมจ่ัน   อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๔   
 ๔. นายสุพล    จิตราพงษ์  อุปนายกสมาคมฯ  คนท่ี ๖ 
 ๕. นายสมโภชน์    ราชแพทยาคม อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๑๐ 
 ๖. นายดนัย   จารุณ   เลขาธิการ   

 ๗. นายปพน   วงศ์สุธารส   ปฎิคม 
 ๘. นายศิริ   สาระผล   ประชาสัมพันธ์ 
 ๙. นายสุรพงษ์   สิทธาทิพย์   เหรัญญิก 
 ๑๐. นายพงษ์หฤษฎ์    จรัณยานนท์  บรรณารักษ์  
 ๑๑. นายสมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 

 ๑๒. นายเขมชาติ   ศุภนรากุล   กรรมการ 
 ๑๓. นายสิทธิเดช   สุทธิขาว   กรรมการ 

 ๑๔. นายประเสริฐ  คำแฝง   กรรมการ 
 ๑๕. นายนิธิพร    มีลาภ  กรรมการ 
 ๑๖. นายชัยพล   สินเจือ   กรรมการ 
 ๑๗. นายธรรมศักดิ์   เจริญฟุ้ง   กรรมการ 
 ๑๘. นายจิมมี่    ศรีสุขใจสำราญ กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุมฯ 
 ๑. นายณรงค์ คงสมปราชญ์  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๑   ติดภารกิจ 
 ๒. นายบุญเลิศ  คชายุทธเดช   อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๓   ติดภารกิจ 
 ๓. นายสมเดช   ขันจำนงค์  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๗   ติดภารกิจ 
 ๔. นายไตรภพ   ขันตยาภรณ์  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๘   ติดภารกิจ 

 ๕. พลเรือเอก กาญจน์   ดีอุบล  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๙  ติดภารกิจ 
 ๖. พลเอก พิสิทธิ์   สิงหราไชย   อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๑๑  ติดภารกิจ 

 
/๗. นายสมนึก... 
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 ๗. นายสมนึก  มั่นในบุญธรรม  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๑๓  ติดภารกิจ 
 ๘. นายศิริพจน์   นภาวุฒิ  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๑๔ ติดภารกิจ 
 ๙. พลตรี วรวุฒิ   วุฒิศิริ  อุปนายกสมาคมฯ คนท่ี ๑๕  ติดภารกิจ 

 ๑๐. นายรุ่งศักดิ์   พรหมแย้ม   นายทะเบียน    ติดภารกิจ 
 ๑๑. นายพงษ์ธร   วชิระปราการพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ  ติดภารกิจ 
 ๑๒. นายศุภวัสส์   ตันติเสถียรชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ  ติดภารกิจ 
 ๑๓. นายอนันต์   พิมพา   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดภารกิจ 
 ๑๔. นายกิตติคุณ   เครือคุณาลัย   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดภารกิจ 
 ๑๕. นางดารารัศมิ์     ศรีวิลัย  กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๑๖. พันโท สุชาติ   ยังสว่าง   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๑๗. นายณฐวุฒ    เอมแย้ม  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๘. ร้อยเอก สุรพล    บวรศักด์ิ  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๑๙. นายพิชิต   อมัติรัตนะ   กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๐. นายสุรศักดิ์   สีโท   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๒๑. นายธนบัติ  อึ้งสุวรรณพานิช กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๒๒. นายสุพจน์   แก้วพรหมมาลย์  กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๒๓. นางอภิญญา  เช้ือปาน  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๔. นายจิรันดร์   บุญรุ่ง   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๒๕. นายนพดล    เสมมีสุข  กรรมการ    ติดภารกิจ 

 ๒๖. พันเอก ภูษิต   คล้ายหิรัญ  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๗. นายสมเจตน์  ราชแพทยาคม  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๒๘. นายนพวินทร์   ฐิติบุญญาภิรมย์ กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๒๙. นายพิมฉัตร์  อภิวรรธนว์ิบูล  กรรมการ ติดภารกิจ 

 ๓๐. นายสุรชัย  พูลสิริ   กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๓๑. พันตำรวจเอก ณัฐวัฒน์  เกศะรักฺษ์   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๓๒. พันเอก ผ่านศึก   อนันตพงษ ์  กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๓๓. นายธนาดร  นิยมไวทยะ   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๓๔. พันเอก สรเดช   สุริยกาญจน์  กรรมการ ติดภารกิจ 

 ๓๕. นาวาอากาศเอก วุฒิกร  สุวารี  กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๓๖. นายยงยศ   กาญจนโรจน์พันธ ์ กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๓๗. นายนิติพัฒน์   พรนิมิตพิศาล  กรรมการ   ติดภารกิจ 
 ๓๘. นายยอดรัก    ธรรมสโรช  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๓๙. นายคณิต   บริพันธ์   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๔๐. นายสาโรช    จันทร์ประเสริฐ กรรมการ     ติดภารกิจ 
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 ๔๑. นายอทิทักษ์    ฐานะรัตน์  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๔๒. นายขจร   เรเชียงแสน  กรรมการ    ติดภารกิจ 
 ๔๓. นายพรรณพรหมพร  เอี่ยมประชา   กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๔๔. นายวีระวัฒน์   วีระพงษ์  กรรมการ ติดภารกิจ 
 ๔๕. นายธนวัฒน์  เทียนประเสริฐ  กรรมการ    ติดภารกิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
 ร.ต.สิทธิกร สุทธิขาว  ผู้ช่วยนายกสมาคมฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐๐๐ 

 
๑. วาระที่ ๑ 

ประธานกล่าวเปิดประชุมฯ 
 นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ การประชุมฯ ครั้งนี้ มีคณะกรรมการฯ      
เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๑๘ คน เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๑ คน รวมเป็น ๑๙ คน         
ซึ ่งไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมฯ ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๑๘ ขออนุญาตเรียนเชิญ       
พลเอก สุรชาติ  จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ ในวาระท่ี ๑ 

นายกสมาคมฯ/ประธานฯ  ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวันนี้ ขอเปิด
การประชุมฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓ เชิญฝ่ายเลขาฯ ในวาระต่อไป 

๒. วาระที่ ๒ 
เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ คร้ังที่ ๕/๒๕๖๓ 

นายสมโภชน ์ฯ/อ ุปนายกฯ/ปฏิบ ัติหน ้าท ี ่ เลขานุการฯ  การประช ุมคณะกรรมการ                    
สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓, ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม B 
๒๑๔ ชั ้น ๒ โรงเร ียนโยธ ินบูรณะ โดยมี พลเอก สุรชาติ  จ ิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน                      
มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๒๘ คน เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๒ คน      
รวมเป็น ๓๐ คน รายละเอียดสรุปรายงานการประชุมฯ มีจำนวน ๑๔ หน้า ซึ ่งฝ่ายเลขาฯ ได้ส่งให้
คณะกรรมการฯ กรุณาตรวจสอบตรวจทานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามภาพฉาย ขอให้            
ที่ประชุมฯ พิจารณา และมีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ หรือไม่ หากไม่มีขอให้         
ท่ีประชุมฯ ได้รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ 
  มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

/๓. วาระท่ี ๓... 
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๓. วาระที ่๓ 
เร่ือง เพื่อทราบ 
  นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ  ในวาระนี้ ฝ่ายเลขาฯ มีเรื่องท่ีควรเรียน
ให้ท่ีประชุมฯ รับทราบ จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้ 
 วาระที่ ๓.๑  เรื ่อง ชี้แจงสถานภาพการเงินของสมาคมฯ  โดย นายสุรพงษ์ สิทธาทิพย์ 
เหรัญญิกฯ 

  นายสุรพงษ์ฯ/เหรัญญิกฯ ขอรายงานสถานภาพทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 
  (๑) รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ 
   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ๓๑ ต.ค.๖๓ 

(๑.๑) เงินสดในมือ    จำนวน     ๑๑,๕๑๐.๐๕ บาท 
๑.๒ เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาติวานนท์ ๓ บัญชีออมทรัพย์  
       จำนวน          ๒,๕๕๙,๖๖๖.๖๕ บาท 
๑.๓ เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ 
     บัญชีออมทรัพย์ จำนวน              ๘๑๙,๐๘๒.๖๕ บาท 
     บัญชีเงินฝากประจำ จำนวน        ๑,๐๑๒.๖๐ บาท 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป จำนวน           ๓,๓๙๑,๒๗๒.๒๕ บาท 

   (๒) รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ 
 (๒.๑) รวมเงินสดรับ จำนวน        ๓,๐๗๘.๖๘ บาท 

   (๒.๒) รวมเงินสดจ่าย  จำนวน     ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
     (๒.๓) เงินสดรับ ต่ำกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ (๒.๑) – ข้อ (๒.๒)) จำนวน    - ๒๑,๙๒๑.๓๒ บาท 
   (๒.๔) รวมเงินสดรับสะสม จำนวน    ๔๘๙,๓๕๑.๐๖ บาท 
   (๒.๕) รวมเงินสดจ่ายสะสม จำนวน    ๘๖๓,๔๔๖.๐๔ บาท 
   (๒.๖) เงินสดรับสะสม ต่ำกว่า เงินสดจ่ายสะสม (ข้อ (๒.๔) – ข้อ (๒.๕))  
     จำนวน          - ๓๗๔,๐๙๔.๙๘ บาท 
        สถานภาพการเงินของอาคารสมาคมฯ ประจำเดือน ต.ค.๖๓                 
  (๓) รายการแสดงฐานะการเงิน บัญชอีาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ 
   (๓.๑) รวมเงินสดรับ จำนวน      ๔๐,๘๒๑.๐๐ บาท 
   (๓.๒) รวมเงินสดจ่าย จำนวน     ๒๕,๔๓๐.๘๘ บาท
   (๓.๓) เงินสดรับ สูงกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ (๓.๑) – ข้อ (๓.๒)) จำนวน       ๑๕,๓๙๐.๑๒ บาท 
     (๓.๔) รวมเงินสดรับสะสม จำนวน    ๑๖๖,๓๕๑.๐๐ บาท 
   (๒.๕) รวมเงินสดจ่ายสะสม จำนวน    ๓๑๕,๕๕๙.๓๐ บาท 
   (๒.๖) เงินสดรับสะสม ต่ำกว่า เงินสดจ่ายสะสม (ข้อ (๓.๔) – ข้อ (๓.๕))  
      จำนวน          - ๑๔๙,๒๐๘.๓๐ บาท 
  รายละเอียดตามเอกสารรายงานสถานภาพการเงินของสมาคมฯ ประจำเดือน ประจำเดือน     
ต.ค.๖๓ ท่ีแนบ 
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  มติที ่ประชุม รับทราบและร ับรองสถานภาพการเง ินของสมาคมฯ และอาคารสมาคมฯ 
ประจำเดือน ต.ค.๖๓  
  วาระที่ ๓.๒ เรื ่อง ชี้แจงสถานภาพของกองทุนครูเฉลียว  จำเริญมา เพื่อการศึกษา โดย                           
นายสุรพงษ์ สิทธาทิพย์ เหรัญญิกฯ 
  นายสุรพงษ์ฯ/เหรัญญิกฯ  ขอรายงานสถานภาพทางการเง ินบัญชีกองทุนคร ูเฉลียวฯ  
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ 
  บัญชีกองทุนครูเฉลียวฯ 
  (๑) เงินสดรับ จำนวน       ๒๐,๐๐๐.-    บาท
  (๒) เงินสดจ่าย  จำนวน   -         บาท 
  (๓) เงินสดรับ สูงกว่า เงินสดจ่าย จำนวน               ๒๐,๐๐๐.-    บาท 
  (๔) เงินกองทุนครูเฉลียวฯ ยกมา     จำนวน          ๑,๕๐๔,๔๕๔.๑๗ บาท 
  (๔) เงินกองทุนครูเฉลียวฯ ยกไป    จำนวน          ๑,๕๐๔,๔๕๔.๑๗ บาท
  (๕) รอเบิกจ่าย จำนวน             ๑๑๕,๐๔๖.๐๒ บาท 
  รายละเอียดตามเอกสารรายงานสถานภาพการเงินของกองทุนครูเฉลียวฯ ประจำเดือน ต.ค.๖๓ 
ท่ีแนบ 
        มติที่ประชุม รับทราบ และรับรองสถานภาพการเงินกองทุนครูเฉลียวฯ ประจำเดือน ต.ค.๖๓   
  วาระที่ ๓.๔  เรื่อง รายงานการบริหารจัดการอาคารสมาคมฯ โดย นายสมบูรณ์ แก้วเกรียงไกร 
เลขานุการคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่อาคารสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
  นายสมบูรณฯ์/กรรมการฯ/เลขานุการคณะทำงานฯ ขออนุญาตรายงานผลการดำเนินการของ
คณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ีอาคารสมาคมฯ  ขณะนี้กำลังดำเนินการพัฒนาห้องเก็บของภายในอาคาร
สมาคมฯ (ห้องเล็ก) พัฒนาให้เป็นห้องขายของที่ระลึกของสมาคมฯ เนื่องจากห้องขายของที่ระลึกเดิมได้ให้
ผู้ประกอบการเช่าเพื่อทำเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นประเภทชาบูไปแล้ว ส่วนพื้นท่ีด้านหน้าของอาคารสมาคมฯ 
มีผู้มาขอเช่าเพื่อเปิดเป็นร้านค้าประเภทกาแฟสดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุง โดยจะเริ่ม
เปิดดำเนินการได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ทั ้งนี ้ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ ๔,๕๐๐. - บาท              
(สี ่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ในปีแรก และในปีที ่ ๒ อัตราค่าเช่าเดือนละ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)          
โดยสัญญาเช่ามีกำหนด ๒ ปี    
  สรุปประมาณการ รายรับ – รายจ่ายของพื้นท่ีและอาคารท่ีทำการสมาคมฯ 
  รายรับ 
  - ค่าเช่าคอร์ทแบดมินตัน/เดือนละ   จำนวน    ๖,๐๐๐.- บาท 
  - ค่าเช่าประกอบการโรงเรียนกวดวิชา/เดือนละ  จำนวน  ๑๕,๐๐๐.- บาท 
  - ค่าเช่าประกอบการร้านชาบู/เดือนละ  จำนวน    ๕,๕๐๐.- บาท 
  - ค่าเช่าประกอบการร้านกาแฟสด/เดือนละ  จำนวน    ๔,๕๐๐.- บาท 
    (เริ่มเดือนธันวาคม ๒๕๖๓) 
  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน     จำนวน  ๓๑,๐๐๐.- บาท 
 

 
 
 

/รายจ่าย... 



-๖- 
 

  รายจ่าย 
  - ค่าเงินเดือนพนักงานดูแลอาคาร และเงินประกันสังคม/เดือนละ    
    (๑๐.๐๐๐ + ๔๓๒)     จำนวน  ๑๐,๔๓๒.- บาท 
  - ค่าใช้จ่ายตู้แดง (จนท.ตร.)/เดือนละ   จำนวน    ๑,๐๐๐.- บาท 
  - ค่าแม่บ้าน (ป้าหวัน) ท่ี รร.ยบ./เดือนละ  จำนวน       ๕๐๐.- บาท 
  - ค่าซ่อมแซม, อุปกรณ์ (น้ำยาล้างห้องน้ำ ผงซักฟอก/เดือนละ จำนวน        ๕๐๐.- บาท 
  - ค่าน้ำประปา/เดือนละ    จำนวน       ๓๐๐.- บาท 
  - ค่าไฟฟ้า (ส่วนต่าง) เดือนละ    จำนวน       ๕๐๐.- บาท 
  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน     จำนวน  ๑๑,๗๓๒.- บาท 
  สรุป 
  สมาคมฯ จะมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย/เดือนละ (ประมาณการ) จำนวน   ๑๘,๕๐๐.- บาท   
  ที ่ประชุมฯ/กรรมการฯ ได้สอบถามถึงเรื ่องภาระการชำระภาษีต่างๆ เช่น ภาษีโรงเรือน         
ภาษีป้าย ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ 
  นายสมบูรณ์ฯ/กรรมการฯ/เลขานุการคณะทำงานฯ ได้ม ีการกำหนดไว้ในสัญญาเช่า     
เรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้เช่าประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีท่ีเกี่ยวข้อง 
  มติที ่ประชุม รับทราบสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการอาคารของสมาคมฯ ตามท่ี           
นายสมบูรณ์ฯ/กรรมการฯ/เลขานุการคณะทำงานฯ รายงาน 
 วาระที ่ ๓.๔  เรื ่อง รายงานความคืบหน้าการจัดงานวันไหว้ครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔          
โดย นายดนัย  จารุณ เลขาธิการสมาคมฯ 
 นายดนัยฯ/เลขาธิการฯ  ด้วย พลเอก พิสิทธิ์ฯ/อุปนายกฯ ฝ่ายกิจกรรมการจัดงาน ติดภารกิจ
สำคัญ จึงขออนุญาตเป็นผู ้แทนเรียนรายงานความคืบหน้าการจัดงานวันไหว้ครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔            
ให้ท่ีประชุมฯ ทราบดังนี้   
 คณะทำงานฯ ได้จัดให้มีการประขุมฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดงาน ครั้งที ่ ๑     
เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และได้กำหนดนัดหมายให้มีการประชุมครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามความคืบหน้า    
ในการเตรียมการในปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี ้ ได้แบ่งมอบหน้าที่และผู ้รับผิดชอบกิจกรรม 
(กรรมการสมาคมฯ) เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 
 - ด้านอาหาร    ผู้รับผิดชอบ นายปพน วงศ์สุธารส 
 - ด้านการประชาสัมพันธ์   ผู้รับผิดชอบ นายรุ่งศักดิ์  พรหมแย้ม 
 - ด้านประสานงาน และอื่นๆ   ผู้รับผิดชอบ นายสมบูรณ์  แก้วเกรียงไกร 
 - ด้านการจัดสถานท่ีและเวทีการแสดง  ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนโยธินบูรณะ 
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ การจัดงานวันไหว้ครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ของสมาคมฯ ในปีนี้ 
ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นทราบท่ัวกันแต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้วางแผนการเดินทาง
มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน 
 มติที ่ประชุม รับทราบรายงานความคืบหน้าการจัดงานวันไหว้ครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔         
โดย นายดนัย  จารุณ เลขาธิการสมาคมฯ และข้อส่ังการของนายกสมาคมฯ 

 
 
 

/วาระท่ี ๓.๕... 



-๗- 
 

 วาระที่ ๓.๕  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น โดย นายดนัย  จารุณ 
เลขาธิการสมาคมฯ/เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาศษิย์เก่าดีเด่น  
 นายดนัยฯ/เลขาธิการฯ/เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ขออนุญาตรายงาน
ความคืบหน้าการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น  โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมฯ ครั้งที ่ ๑         
เมื ่อวันพุธท่ี ๔ พ.ย.๖๓ ณ ที่ทำการสมาคมฯ โรงเรียนโยธินบูรณะ แต่เนื ่องจากวันดังกล่าวเป็นวันปฏิบัติ
ราชการซึ่งไม่ใช่วันหยุดราชการ จึงทำให้คณะอนุกรรมการฯ หลายท่านติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมฯได้  จึงได้มีการหารือเป็นการภายในเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการในเบื้องต้น       
โดยได้ข้อสรุปว่า จะกำหนดให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้บริหารโรงเรียนฯ และผู้แทนรุ่นเสนอรายช่ือ
ศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมประวัติผลงานดีเด่นมายังคณะอนุกรรมการฯ ภายใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ
คณะอนุกรรมการฯ โดยมี นายเขมชาติ ศุภนรากุล/ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธาน จะพิจารณารายช่ือ
ศิษย์เก่าดีเด่นให้แล้วเสร็จภายใน ๑ - ๒ สัปดาห์ จากนั้นจะสรุปผลการพิจารณาเสนอต่อนายกสมาคมฯ      
เพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติ โดยเร็วต่อไป 
 ในการหารือดังกล่าว ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาถึงจำนวนและรูปแบบของรางวัลเชิดชูเกียรติ          
ที่จะมอบให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น และมีความเห็นพ้องกันว่าอาจจะมีการปรับปรุงรูปแบบบ้างเล็กน้อยเพื่อให้มี
ความเหมาะสม สวยงามทางด้านศิลปะ โดยจะยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นโยธินบูรณะไว้อย่างครบถ้วน 
 นายศรีชายฯ/อุปนายกฯ ได้ใหค้วามคิดเห็นว่าควรใช้รูปแบบตามเดิม เพราะได้มีการมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติไปแล้วเมื่ออดีตท่ีผ่านมา รวมทั้งรูปแบบเดิมมีความสวยงาม และมีการให้ความหมาย องค์ประกอบ
ของรางวัลไว้อย่างชัดเจน จึงรู้สึกเสียดายหากมีการเปล่ียนแปลง 
 นายเขมชาติ ศุภนรากุล/อุปนายกฯ/ประธานอนุกรรมการฯ ได้ชี้แจงว่า รางวัลยังมีรูปแบบ                
ที่คงไว้ซึ ่งความหมายต่างๆที่เกี ่ยวข้องกับโรงเรียนโยธินบูรณะตามแบบรางวัลของเดิมเกือบทั้งหมด เช่น                      
ตราสัญลักษณ์ ยบ., กงจักร, คบเพลิง แต่ได้เพิ่มเติมอคริลิคใสรูปหยดน้ำที่มีสีชมพู น้ำเงิน ซึ่งเป็นสีประจำ
โรงเรียนโยธินบูรณะไว้ภายนอก ซึ่งจะมีความหมายถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของลูกโยธินไว้ครบถ้วน
ยิ่งขึ้น 
 นายธรรมศักด์ิฯ/อนุกรรมการฯ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า รูปแบบของรางวัลจะยังคงยึดอัตลักษณ์เดิม
ไว้อย่างครบถ้วน และการเพิ่มส่วนท่ีเป็นอคริลิคใสจะดูแลง่าย พร้อมทั้งได้แสดงแบบร่างของรางวัลดังกล่าว   
ให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาในเบ้ืองต้นด้วย 
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ เห็นว่าการปรับปรุงยังคงอัตลักษณ์ของรางวัลเดิม โดยได้ปรับปรุง    
ให้สวยงามและมีความหมายท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น ท้ังนี้ จะต้องเขียนบรรยายความหมายขององค์ประกอบของรางวัล
แต่ละส่วนให้ชัดเจน และเร่งรัดการจัดสร้างให้แล้วเสร็จทันเวลา 
 มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบในหลักการปรับปรุงรูปแบบรางวัลให้มีความสวยงามและ
เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมท้ังให้คณะอนุกรรมการฯ รับความเห็นของนายกสมาคมฯ ไปดำเนินการด้วย 
 

 
 
 
 
 

/วาระท่ี ๓.๖... 
 



-๘- 
 

 วาระที่ ๓.๖  เร่ือง รายงานความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ระหว่าง
สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะกับโรงเรียนโยธินบูรณะ โดย นายสิทธิเดช สุทธิขาว กรรมการสมาคมฯ 
 นายสิทธิเดชฯ/กรรมการฯ ขออนุญาตรายงานความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล                
สานสัมพันธ์ดังกล่าว กำหนดจัดการแข่งขันฯ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา 
๑๘.๐๐ น. โดยแบ่งการแข่งขันฯ ออกเป็น ๓ รุ่น ดังนี้ 
 - รุ่นอายุต่ำกว่า ๔๐ ปี 
 - รุ่นอายุ ๔๐ ปี ขึ้นไป 
 - รุ่นอาวุโส อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป 
 ภายหลังจบการแข่งขันฯ จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ เบื ้องต้นได้กำหนดจัดทำเสื้อกีฬาสำหรับ        
งานดังกล่าว จำนวน ๒๐๐ ตัว 
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ เห็นว่าควรประชาสัมพันธ์เพิ ่มมากขึ้นให้ผู้ที ่เกี่ยวข้องได้ร ับทราบ          
อย่างท่ัวถึง เพื่อจะได้มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน 
 มติที่ประชุม รับทราบ และให้รับความเห็นของนายกสมาคมฯ รวมทั้งรับรายงานความเห็น     
ของท่ีประชุมฯ ในการเตรียมการด้านการแพทย์และปฐมพยาบาลนำไปดำเนินการให้ครบถ้วนด้วย 
 

๔. วาระที่ ๔ 
เร่ืองเพื่อพิจารณา  การขอความอนุเคราะห์ในการจัดหาทุนก่อสร้างมณฑปพระพุทธสุพัฒน์ฯ ของชมรมครู
อาวโุส  
  นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ การประชุมฯ  ในวันนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณา 
จำนวน ๑ เรื ่อง คือ การขอความอนุเคราะห์ในการจัดหาทุนก่อสร้างมณฑปพระพุทธสุพัฒน์ฯ ของชมรม       
ครูอาวุโส เรียนเชิญนายกสมาคมฯ/ประธานฯ ครับ 
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องการก่อสร้างมณฑป 
(หอพระ) กล่าวคือ เดิมชมรมครูอาวุโสแจ้งสมาคมฯ ว่ามีงบประมาณในการก่อสร้างมณฑปพระพุทธสพุัฒน์ฯ
ประมาณสองล้านหนึ่งแสนบาทเศษ และชมรมครูอาวุโสจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
ประมาณ  ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ส่ีล้านบาทถ้วน) จึงขอการสนับสนุนจากสมาคมฯ ซึ่งนายกสมาคมฯ รู้จักและ
คุ้นเคยกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างท่ียินดีก่อสร้างมณฑปให้แล้วเสร็จในกรอบวงเงินงบประมาณท่ีมี ประจวบกับ
ชมรมครูอาวุโสมีงบประประมาณอยู่บ้างแล้ว และในการประชุมผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่า      
การก่อสร้างภายใต้งบประมาณท่ีเหมาะสมจะต้องได้งานท่ีมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  มติที่ประชุม รับทราบ ตามที่นายกสมาคมฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ และเห็นชอบในหลักการ   
ที่สมาคมฯ จะเข้าร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างมณฑปพระพุทธสุพัฒน์ฯ ร่วมกับชมรมครูอาวุโสและ
โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในฐานะเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมาย 
 
 
 

 
 
 

/๕. วาระท่ี ๕... 



-๙- 
 

๕. วาระที ่๕ 
เร่ือง อื่นๆ 
  นายสมโภชน์ฯ/อุปนายกฯ/ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ วาระท่ี ๕ เรื่องอื่นๆ  มีคณะกรรมการฯ ท่านใด
จะเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ขอเชิญครับ 
  ๕.๑ การหารายได้สนับสนุนการสร้างมณฑป 
  นายธรรมศักด์ิฯ/อนุกรรมการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ได้นำภาพวาดพระพุทธสุพัฒนฯ     
ซึ ่งอยู ่ระหว่างดำเนินการมาแสดงต่อคณะกรรมการฯ เมื ่อแล้วเสร็จจะได้นำออกหารายได้ในการดูแล         
และปรับปรุงมณฑปให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
  นายกสมาคมฯ/ประธานฯ ขอบคุณ นายธรรมศักดิ์ฯ/อนุกรรมการฯ ที่สนับสนุนกิจกรรมของ
สมาคมฯ และจะได้พิจารณาดำเนินการในเวลาท่ีเหมาะสมต่อไป 
  ๕.๒ การดำเนินงานของสมาคมฯ 
  นายศรีชายฯ/อุปนายกฯ ให้ข้อสังเกตว่า ในการดำเนินการต่างๆของสมาคมฯ เช่น การแจ้งเรื่อง
คำสั่งฯ ระเบียบฯ ฯลฯ ที่เป็นเอกสารสำคัญนั้น ควรจัดทำเป็นเอกสารประเภทสิ่งพิมพ์ เพราะการจัดทำ
เอกสารประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวนั้น จะไม่สะดวกในการจัดเก็บและการสืบค้นในอนาคต 
  มติที่ประชุม มอบให้ฝ่ายเลขาฯ นำความเห็นดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ 
    

๖. วาระที่ ๖ 
ประธานกำหนดวันประชุมฯ คร้ังต่อไป และปิดการประชุมฯ 
 นายกสมาคมฯ/ประธานฯ 
 วาระที่ ๖.๑ การประชุมสมาคมฯ ครั้งที ่ ๗/๒๕๖๓ กำหนดในเสาร์ท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓      
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ ช้ัน ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ   
 วาระที่ ๖.๒ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ขอปิดการประชุมฯ                                                                                  
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.   
 
          นาย  
       ( สมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร ) 
       พลเอก                      กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
                 ( สุรชาติ   จิตต์แจ้ง )         ผู้จดบันทึกการประชุม 
          นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ                 
                                
                                                        
               นาย   
             ( ดนัย   จารุณ ) 
                  เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
               ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 


